

Dalawang Kasal

IRA- 34 NA LABAS

ANG NAKARAAN:

BASAMAT NA-BIGO SI MELBA SA KANYANG PAGSUBAYBAY KAY MILA. IPINANGAKO NYA SA KANYANG SARILI NA HAHANAPIN NIYANG MULI ITO SA KINABUKASAN. SAMANTALA, SI MILA NAMAN AY NAKAUWI NA, AT MATAPOS NIYANG MAIBIGAY ANG SALAPING KANYANG NAPAG-PALIMUSAN AY NATUWA SIYA MANG MAKITA NIYANG LUMAMIG ANG ULO NG KANYANG ASAWANG SI PEPE.

SA KABILANG DAKO AY NALIGAHOG NA LUBHA SI GREG NANG MALAMAN NIYANG HINDI PA UMUUWI NG BAHAY SI LUCY... NA RAODAGAN PA ANG KANYANG PAG-AALALA NANG MABATID NIYANG WALA RIN ANG KANYANG ASAWA SA KANI-KANILANG MGA MAGULANG...

Wina: **REPONDO at ZUNIGA**

PADABOG NA TUMAYO SI GREG, MULA SA KANYANG KINAUPUAN AT NAGTINGIT NA NAGLAKAD NG PABALIK-BALIK SA LOOB NG KANYANG UPUSINA...

SAAN KAYA NAGTUNGO SI "LUCY AT HANGGA NGAYON AY HINDI PA SIYA UMUUWI?... TANGHALI NA, AT NI HINDI MAN LAMANG SIYA NAGPAALAM SA AKIN? ALAM NAMAN NIYANG AWAW KO "NANG GANO'N" PAG-UWING PAG-UWI KO AY PAGSASABIHAN KO SIYA!



TEKA... SA KABILANG DAKO, AY BAKA NAMAN KUNG ANO ANG NANGYARI SA KANYA? BAKA NAMAN KAYA SIYAY NAAKSIDENTE NA?!

PATAKBONG BINALIKAN NI GREG ANG TELEPONO AT ISA-ISANG TINAWAGAN ANG MGA OSPITAL...

OPO, ISANG BABAING MAY DALAWAMPU'T TATLONG TAONG GULANG... MAGANDA ANG HUBOG NG KATAWAN... MAY KATAMTAMAN ANG TAAS... MAY NUNAL SA BATOK... WALA PO BA?... SALAMAT PO!...

AT HABANG INIP NI GREG ANG BAGAY NA IYON AY LALONG SINKLOT ANG KANYANG PUSO NG MALABIS NA TAKOT...





PAGKARAAN NG ILANG TAWAG SA OSPITAL AY NAISPAN NI GREG NA TUMAWAG SA KANILA...

"HELLO"... NARIRIYAN NA BA ANG SENYORA MO?... NARIRIYAN NA? SABIHIN MONG NIWAG SYANG AALIS AT UUWI AKO!



SA TINDI NO GALT NI GREG NAGMAMAPALING LUMABAS NG UPISINA ANG LALAKI... PAPANG NAKIKIPAGKARRERA SA KAMATAYAN NA PINATAKBO NI GREG ANG KANYANG KOTSE...

MAKIKITA NG BABAING IYAN, PAG-UWI KO? SASABUNIN KO SIYA NG HUSTO? BINGYAN NIYA AKO NO ALALAHANIN SA GINAWA NIYANG IYON!



SUBALIT NANO MAKAUWI NA ANG LALAKI AY SINALUBONG SIYA NO YAPOS AT HALIK NI LUCY...

LUCY, HALIKA RITO! GUSTO KITANG MAKALUSAP TUNGKOL SA...

GREG... DARLING!...



BISLANG LUMAMIG ANG ULO NI GREG. HUMUPA ANG KANYANG GALT KAYA'T NANO TANUNGIN SIYA NI LUCY AY MAUMANAY NA SIYANG SUMAGOT...

ANO ANG SINASABI MO KANINA, DEAR?... GUSTO MO AKONG MAKALUSAP TUNGKOL SA ANO, DEAR?...

A...E...WALA NAMAN... GUSTO KO LAMANG MALAMAN, KUNG SAAN KA NAGSUOT!... KUNG SAAN-SAAN KITA HINANAP, E...



SA SINE LAMANG, GREG... BAKIT, NAGAGALIT KA BA, HA? ANO SASI NO KATULONG NATIN AY PARANG GALT DAW ANG BOSES MO NANO TUMAWAG KA PITO KANINA...

HINDI NAMAN AKO NAGAGALIT, LUCY... NAG-AALALA LAMANG AKO KUNG SAAN KA NAGPUNTA, E...



MASAMA ITO... BAKA NAGSISIMULA NA SYANG MAGSUSPETA! KAILANGANG PAG-IBAYUHIN KO ANG PAG-IINGAT SA PAKIKIPAGTAGPO KAY FRANK...

ITUTULUY-